

## ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ผู้ที่มีความรักจะให้อยู่รอดต่อทุกสรรพสิ่ง และใจดีเสมอ ผู้ที่มีความรักจะให้อยู่รอดไม่โอ้อวดหรือคิดว่าเขาดีเหนือกว่าใคร เขาไม่อวด ไม่หยาบคาย หรือเห็นแก่ตัว เขาไม่โกรธเคืองอะไร เขาไม่ใช้ชีวิตไปกับการจดจำสิ่งเลวร้ายที่คนอื่นทำกับเขา ไม่ปรบมือให้คนชั่ว แต่ยกย่องคนที่พูดความจริง ผู้ที่มีความรัก จะให้กินได้ทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง ออกลิ้นได้ทุกอย่าง ความรักเท่านั้นที่คงอยู่ตลอดไป - 1 โครินธ์ 13:4-8 ESV

## พลังแห่งความรัก

แม้ว่าวลีทั่วไปที่ว่า "ความรักสามารถทำได้ทุกสิ่ง" ไม่ได้เขียนไว้อย่างแท้จริงในพระคัมภีร์แต่เราพบข้อความที่พูดถึงพลังแห่งความรักข้อความหนึ่งที่มีชื่อเสียง คือข้อความใน 1 โครินธ์ 13

รักเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลแม้ว่าพระเจ้าจะประทานบัญญัติให้เรารักแต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์กล่าวว่า "มีพลังขับเคลื่อนที่มีพลังมากกว่าไอน้ำไฟฟ้า และพลังงานปรมาณุนั้นคือเจตจำนง" นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนนี้รู้บางอย่างเกี่ยวกับพระคัมภีร์เขาพูดถึงเรื่องเดียวกับที่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า ความรักมีพลัง

จากรายงานสถานการณ์โลกว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กประจำปี ค.ศ. 2020 ทุกๆ ปีเด็กครึ่งหนึ่งของโลกหรือประมาณหนึ่งพันล้านคนได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในจำนวนเด็กหนึ่งพันล้านคนที่ถูกระงับทำทารุณในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 300 ล้านคนเป็นเด็กที่มีอายุระหว่างสองถึงสี่ขวบ ซึ่งมักจะถูกกลโกงอย่างรุนแรงจากฝีมือของผู้ดูแล ซึ่งหมายความว่า เด็ก 3 ใน 10 คนจะถูกกลโกงอย่างรุนแรงจากผู้ดูแล

ความรักอยู่ที่ไหน?

หลายครั้ง รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของพ่อแม่ เกิดจากการถ่ายทอดแล้วซ้ำเล่า จากรุ่นสู่รุ่น รูปแบบเชิงบวกแต่รวมถึงรูปแบบเชิงลบ เช่น การใช้การลงโทษ อย่างรุนแรงเพื่อ "ให้ความรู้" เด็กที่ถูกกลโกงอย่างรุนแรงเหล่านี้ก็คนที่อาศัยอยู่ในบ้านของคริสเตียน? คำสอนของพระเยซูที่เชื่อเชิญให้เราแตกต่างจากโลกนั้นอยู่ที่ไหน (มัทธิว 20:26) ความรักนั้นเป็นจุดเด่นของผู้ติดตามพระองค์ (ยอห์น 13:35) ความรักนั้นอดทนและใจดีเสมอไม่หยาบคายหรือเห็นแก่ตัว ไม่โกรธเคือง อะไรเลย (1 โครินธ์ 13:4-8)?

เพื่อปกป้องเด็ก ๆ ความรักเป็นสิ่งจำเป็นและเราต้องเต็มใจที่จะรักพวกเขา เราต้องกลับใจไปสู่ความรักของพระเจ้า การเชื่อว่าความรักมีพลังมากกว่าเสียงกรีด ตบตี ตบตี ตบตี เตะ ตบตีการลงทัณฑ์อย่างรุนแรง ฯลฯ

เป็นการดีที่จะส่งเสริมกลยุทธ์โปรแกรมและโครงการต่างๆ ที่มุ่งให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ที่ถูกต้องแก่เด็กแต่ละคนประกอบพื้นฐานที่เราต้องส่งเสริมคือ "ความรัก" เพราะความรักของพระเจ้ามีพลัง!

## ข้อสะท้อน

- ฉันรักเด็ก ๆ เหมือนที่พระคริสต์รักพวกเขาหรือไม่?
- เรากำลังส่งเสริมพ่อแม่ให้รู้จักความรักของพระเจ้า เปลี่ยนเป็นความรักหรือไม่?
- เราจะทำอะไรได้อีกเพื่อส่งเสริมพลังแห่งความรักของพระเจ้า?